



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯรับโล่รางวัลงานตรวจสอบภายในฯ	แนวหน้า
2. 'กรมส่งเสริมการเกษตร'ชู'คน พื้นที่ เทคโนโลยี' ปัจจัยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฯ...	กรุงเทพธุรกิจ
3. 'นฤมล'เผยข่าวดีส่งออกเนื้อโคไปมาเลเซีย-เปิดตลาดจีน	แนวหน้า
4. ปลัดฯร่วมงานไถกลบตอซังสร้างดินยั่งยืนพื้นที่สิ่งแวดล้อม	แนวหน้า
5. รองปลัดฯเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารพัฒนาการเกษตรฯ	แนวหน้า
6. 'อิทธิ'หวั่นพืชBY2จุดส่งออกทุเรียน	ข่าวสด
7. หนุน 'สิทธิในการซ่อม' ดันไทยนำอาเซียน ด้านสิทธิผู้บริโภค ชยะอิเล็กทรอนิกส์	กรุงเทพธุรกิจ
8. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต: อย่าให้'ภาคเกษตร'หายไปกับ'สังคมสูงวัย'	กรุงเทพธุรกิจ
9. บทความพิเศษ: 'ใช้วัตถุดิบ'ระบาดในต่างประเทศกับความมั่นคงอาหารของไทย	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. พืชยั้งทูตพาณิชย์ช่วย เร่งหาตลาดส่งออกข้าว	มติชน
12. เศรษฐกิจไทยไปทางไหน?วัดฝีมือรัฐบาลตันโต3.5%	เดลินิวส์

เกษตรฯรับโล่งงานตรวจสอบภายใน

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางละออ ขันธรักษ์ ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาการปฏิบัติการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2568 พร้อมได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรที่กรมบัญชีกลางกำหนด ในปี 2567 โดยมีนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดี

กรมบัญชีกลาง เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ ที่โรงแรมกราฟ โฮเทล กทม. สำหรับปีงบประมาณ 2567 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้ารับการประเมิน โดยมีผลการประเมินภาพรวมระดับดีเยี่ยม (Leading) ได้แก่นักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และกรมชลประทาน รวมถึงหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีผลการประเมินภาพรวมระดับดี (Leveraging) ได้แก่กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้มีการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ งานตรวจสอบภายใน

ภาครัฐจากภายนอกองค์กรทุกปี โดยประเมินตามกรอบมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงแนวทางการนำมาตรฐานไปใช้ปฏิบัติ (Implementation Guidance) และแนวทางการเสริม (Supplemental Guidance) ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผลักดันให้มีการรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาครัฐสู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

ยกระดับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ **กรมส่งเสริมการเกษตรได้เลือกจังหวัดพะเยา** เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสินค้า และเป็นต้นแบบ ในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพะเยา โดยใช้หลักการ **“คน พื้นที่ สินค้า + เทคโนโลยี” หรือ หลักการ “3 + 1”**

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินงานพะเยาโมเดลสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร ปี 2567 สินค้าข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ในแปลงเกษตรกรที่มีการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส -1 ร่วมกับสารวิเคราะห์ดินปรับปรุงดิน และการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่งเสริมให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ความชื้น 30% เพิ่มขึ้น 74% เทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ 990 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ 1,738 กิโลกรัมต่อไร่

และเมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างแปลงที่มีการใช้กับไม่ใช้เทคโนโลยี พบว่า ในแปลงเกษตรกรที่มีการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส -1 ร่วมกับสารวิเคราะห์ดิน ปรับปรุงดิน และการให้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน เพิ่มขึ้น 24% หรือจากผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ 1,400 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,738 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ความชื้น 30% หรือจากผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ 1,201 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,487 กิโลกรัม ต่อไร่ที่ความชื้น 14.5%

และพบว่า**เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3,693 บาทต่อไร่ หรือ 49%** จาก 7,434 บาทต่อไร่ โดยผลผลิตเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ 999 กิโลกรัมต่อไร่ x 7.40 บาทต่อกิโลกรัม ที่ความชื้น 30% เป็น 11,128 บาทต่อไร่ จากผลผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ 1,738 x 6.40 บาทต่อกิโลกรัม ที่ความชื้น 30%

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอีกหนึ่งความท้าทายในพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญของภาคเกษตร เพราะเกษตรกรจะต้องเข้าใจการเพาะปลูกพืช ที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผล ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยต้องรู้ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกของตนเอง

การปรับปรุงบำรุงดิน การคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มผลผลิต การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ถูกที่ และถูกเวลา”

รวมถึงการป้องกันและกำจัดโรค/ศัตรูพืช เข้าใจวิธีการในการจัดการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม และต้องเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ได้มาตรฐาน GAP เนื่องมาจากความตื่นตัวของภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของ BCG Model และ Carbon Credit นอกจากนี้ การเก็บเกี่ยวข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ที่ถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากกระบวนการเก็บเกี่ยวจะสัมพันธ์กับความชื้นของผลผลิตที่จะส่งผลต่อเนื่องไปยังราคาซื้อขายและคุณภาพของผลผลิต

นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังต้องคำนึงถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Corn Traceability) รวมถึงการจัดการเศษวัสดุตอซัง ที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม และเป็นระบบอีกด้วย

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 1 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกปัจจุบัน จำนวน 661,644 ไร่ พื้นที่ปลูกใหม่ หรือขยายพื้นที่ปลูก จำนวน 338,356 ไร่ เกษตรกรเป้าหมาย 100,000 ราย โดยดำเนินการในพื้นที่ที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน หรือนอกเขตชลประทาน ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งมีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ เช่น มีระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แหล่งน้ำธรรมชาติ ป่าดง ป่าดงดิบ เป็นต้น ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ก.ย.2567-ส.ค. 2568

ทั้งนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี ขณะที่

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยพบว่า ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศยังมีปริมาณไม่เพียงพอ กับความต้องการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2567/68 อยู่ที่ 4,970,897 ตัน แบ่งเป็นฤดูฝน 4,433,522 ตัน เพิ่มขึ้น 0.83% และฤดูแล้ง 537,375 ตัน ลดลง 3.57% เมื่อเทียบกับปี 2566/67 (ข้อมูล **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ณ.ม.ย. 2567

สำหรับราคาข้าวโพดในประเทศช่วงสัปดาห์นี้ ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.62 บาท สูงขึ้นจาก กิโลกรัมละ 8.60 บาท ของสัปดาห์ก่อน 0.23% และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5% สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.52 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.51 บาท ของสัปดาห์ก่อน 0.15%

ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กิโลกรัมละ 10.73 บาท ทรงตัวเท่ากับ สัปดาห์ก่อน

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 313.00 ดอลลาร์ (10,529.00 บาท/ตัน) สัปดาห์ก่อนไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโก เดือนมี.ค. 2568 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 491.00 เซนต์ (6,583.00 บาท/ตัน) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 489.00 เซนต์ (6,539.00 บาท/ตัน) ของ สัปดาห์ก่อน 0.41% และสูงขึ้นในรูปของเงินบาท ตันละ 44.00 บาท

'นฤมล'เผยข่าวดีส่งออกเนื้อโคไปมาเลเซีย-เปิดตลาดจีน

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ครั้งที่ 1/2568 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ศ.ดร.นฤมลกล่าวว่า ได้เดินทางเจรจายกระดับเปิดตลาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ขณะเดียวกัน กรมปศุสัตว์ รายงานว่าเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 กรมสัตวแพทย์บริการแห่งสหพันธรัฐ

มาเลเซีย (DVS) มีหนังสือแจ้งผลการเจรจา เปิดตลาดส่งออกเนื้อโคไปยังประเทศมาเลเซีย ว่า อนุญาตให้ส่งออกเนื้อโคจากไทยไปมาเลเซีย ได้แล้ว ตามข้อกำหนดที่ตกลง และขอให้สถานประกอบการนำส่งคำขอขึ้นทะเบียนไปยัง DVS เพื่อรับการตรวจรับรอง

“กระทรวงเกษตรฯ มีสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ โดยเฉพาะยางพารา ที่ไทยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตาม โคเนื้อและ



เปิดตลาด : ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) โดยทราบว่า สามารถเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคไปยังประเทศมาเลเซียได้แล้ว ตามข้อกำหนดที่ตกลง และเตรียมเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ไปยังประเทศจีน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16003

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 55.07

Ad Value: 68,837.50

PRValue (x3): 206,512.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'นฤมล'เผยข่าวดีส่งออกเนื้อโคไปมาเลเซีย-เปิดตลาดจีน

ผลิตภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งความคาดหวังที่จะผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ เพื่อเป้าหมายประเทศไทย เป็นผู้ส่งออกเนื้อโคเนื้อรายใหญ่ของโลก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมระดับพรีเมียม จึงควรส่งเสริมการเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร และสนับสนุนการแปรรูปพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และรูปแบบ ซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของไทย ดังนั้นจึงต้องพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาด พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

รณว.เกษตรฯ กล่าวถึงการแก้ปัญหาหาคาโคเนื้อตกต่ำ ว่าได้ผลักดันแนวทางการกำหนดราคาโคเนื้อให้มีเสถียรภาพ เริ่มจากการประกาศราคาแนะนำโคเนื้อมีชีวิตรายภาค โดยสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย การจัดทำโครงสร้างราคา

การรณรงค์การบริโภคเนื้อโค พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้า เข้มงวดการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าเนื้อโคผิดกฎหมาย โดยชุดเฉพาะกิจพญานาคราช รวมถึงเข้มงวดป้องกันการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง และเจรจาเปิดตลาดโคเนื้อมีชีวิตเพื่อขยายตลาดส่งออกให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังร่วมกันพิจารณาประเด็นที่สำคัญ โดยเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) ปีงบประมาณ 2568 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนสำหรับโรคปากและเท้าเปื่อยเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคให้ครอบคลุมประชากรโคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ ควบคุมป้องกันโรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสียหายของเกษตรกรจากโรคดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้อุบัติการณ์ของโรคลดลง จนไม่พบการระบาดและไม่พบสัตว์ป่วยตายภายในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า เพิ่มศักยภาพการส่งออกไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น

ปลัดฯร่วมงาน ไถ่กลบต่อซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ไถ่กลบต่อซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่บ้านเนินมหาเศรษฐี หมู่ 3 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom conference Meeting และ Facebook live กรมพัฒนาที่ดิน ไปยังพื้นที่จัดงานอีก 72 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 10,000 คน โดยมี นายอิทธิศิริลักษณ์ ทรนช.เกษตรฯ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ไถ่กลบต่อซัง สร้างดิน

ยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา และนายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ไถ่กลบต่อซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2613 ด้วยการไถ่กลบต่อซังพืชแทนการเผา ช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

รองปลัดฯเปิดอบรมหลักสูตร นักบริหารพัฒนาการเกษตรฯ

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 74 ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.ยุทธภูมิ ประสมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร สถาบันเกษตรราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและการดำเนินโครงการฯ

สำหรับการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกัน และเพิ่มพูนสัมพันธภาพเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

'อิทธิ' หวั่นพิษ BY2 จุดส่งออกทุเรียน จีนตีกลับเพิ่ม 6 ผู้ส่ง 'มกอช.-กวก.' ทำโรดแมปรับมือ

"อิทธิ" สังกกรมวิชาการเกษตร มกอช.ทำแผนป้องกันทุเรียนย้อมสี ก่อนผลผลิตใหม่จะออกวันกระทบส่งออก ล่าสุด 13 ก.พ.สั่งระงับทุเรียนไทย 6 ซิปเมนต์เข้าจีน

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนย้อมสีไปจีนมีนายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช. เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีการประชุมเพื่อติดตามและแก้ปัญหา กังวลอาจกระทบการส่งออกทุเรียนไทยไปจีน ที่แต่ละปีมียอดส่งออกประมาณ 1 แสนล้านบาท เพราะหลังจีนพบ BY2 ย้อมสีทุเรียนไทยได้กำหนดตั้งแต่ 10 ม.ค.2568 ทุเรียนผลสดส่งออกต้องมีรายงานผลการทดสอบ (Test report) ทุกซิปเมนต์

ล่าสุดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แจ้งที่ประชุมว่า 13 ก.พ.2568 กรมความปลอดภัยอาหารนำเข้าส่งออกของจีนได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุดว่า พบสาร BY2 ในทุเรียนแช่เยือกแข็งจำนวน 6 ซิปเมนต์จาก 2 บริษัทไทย และทางการจีนได้ขอหารือร่วมกับ มกอช. กรมวิชาการเกษตร

(กวก.) และทูตเกษตรได้ระงับการนำเข้าของ 2 บริษัท และ 2 บริษัทจะไม่สามารถส่งออกได้ และทาง มกอช. ได้แจ้งระงับการส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็งกับ 2 บริษัท และในวันที่ 14 ก.พ. 2568

ทั้งนี้ ตั้งแต่จีนตีกลับทุเรียนไทยที่มีการตรวจพบการย้อมสี BY2 กรมวิชาการเกษตรมีการสืบสวนอายุทุเรียนที่ตรวจพบ BY2 ยอดสะสมเดือนม.ค.2568 แล้วจำนวน 39 ซิปเมนต์ ซึ่งนายอิทธิ สังกกรมวิชาการเกษตรทำโรดแมปขั้นตอนการขอตรวจ BY2 กับห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสารเคมี สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีการใช้ใน ปัจจุบันไม่มีองค์ประกอบทางเคมีชนิดใดตรงกับหรือใกล้เคียงกับสาร BY2 และให้ทำแผนบริหารจัดการช่วงฤดูกาล ที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ขณะที่ มกอช. ให้ทำโรดแมปมาตรการส่งออก และจัดทำข้อเสนอเรื่องการตลาดเพื่อจัดการผลผลิตทุเรียน ให้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เพื่อการวางแผนการรับมือการจัดการทุเรียนแช่เยือกแข็งทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ก่อนจะส่งออก



หุ่น 'สิทธิในการซ่อม' ดันไทยนำอาเซียน
ด้านสิทธิผู้บริโภค ชยะอิเล็กทรอนิกส์
5

หุ่น 'สิทธิในการซ่อม' ดันไทยนำอาเซียน ด้านสิทธิผู้บริโภค ชยะอิเล็กทรอนิกส์

กรุงเทพธุรกิจ ● รายงานฉบับใหม่
เสนอให้ประเทศไทยเปิดทางสู่แนวทาง
ใหม่ในการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อลดขยะที่เกิดขึ้นกว่า 450,000 ตันต่อปี
สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ของ
ประเทศ และเสริมสร้างสิทธิของผู้บริโภค
ให้สามารถเข้าถึงการซ่อมได้ง่ายขึ้น

สถาบันนโยบายสาธารณะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย (TEI) และมหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำ
รายงานฉบับล่าสุด ซึ่งชี้ให้เห็นถึงโอกาส
สำคัญที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำ
ระดับภูมิภาคในการผลักดันกฎหมาย
และแนวทางสนับสนุน "สิทธิในการซ่อม"
(Right to Repair - R2R) สำหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

เอ็ดเวิร์ด แรตคลิฟฟ์ กรรมการ
บริหารสถาบันนโยบายสาธารณะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า "ด้วยขนาดตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ของไทย และยอดจำหน่าย
สมาร์ทโฟนที่แตะ 14 ล้านเครื่องในปี 2566
รวมถึงการคาดการณ์ว่าอัตราการใช้สมาร์
ทโฟนจะเพิ่มขึ้นเป็น 97% ภายในปี 2572
ประเทศไทยจึงมีศักยภาพในการผลักดัน
กฎหมาย R2R ให้ก้าวหน้าและสอดคล้องกับ
แนวโน้มการบริโภคของประชากร"

'สิทธิในการซ่อมแซม' (RR) คืออะไร
R2R เป็นแนวคิดที่ผู้บริโภคควรมีสิทธิ

ทำไมต้องติดตาม R2R ?

- ลดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 50 ล้านตัน ลดลงได้โดยการ
ยืดอายุการใช้งาน
- คุณค่าสำหรับผู้บริโภค
ลดต้นทุนผู้บริโภคได้ถึง 25%
- เศรษฐกิจท้องถิ่น สนับสนุนงาน ในชุมชน
- ประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรม ชื่อเสียง ESG



กฎหมาย R2R แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด



- เข้าถึงเครื่องมือ ชิ้นส่วนทดแทน เอกสาร และคู่มือ
- ราคาตลาดที่เป็นธรรม
- การป้องกันสัญญาหลอกลวง
- การออกแบบสำหรับการซ่อมแซม



หลายประเทศมีการพัฒนามากฎหมาย



สิงคโปร์
กำลังอยู่ระหว่าง
หารือเกี่ยวกับ
Lemon Law



อินเดีย
สิทธิผู้บริโภค



ออสเตรเลีย
ให้ความสำคัญ
กับกฎหมาย
Eoo Design

ที่มา : สถาบันนโยบายสาธารณะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

24/2/2568 กรุงเทพธุรกิจ

แก้ไขผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ของ พวกเขา ด้วยการเข้าถึงชิ้นส่วน เครื่องมือ และเอกสาร R2R ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับการซ่อมแซมและกีดกันข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ที่ทำให้ยู่ทิลิตี้ของผลิตภัณฑ์เสื่อมโทรม

แนวคิด R2R คือ การที่ผู้บริโภคควรมีสิทธิในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยสามารถเข้าถึงอะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือการซ่อมได้ ตั้งแต่เครื่องจักร

กลการเกษตร ยานยนต์ ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายได้กำหนดข้อจำกัดทั้งทางกายภาพ กฎหมาย และดิจิทัลเพื่อปิดกั้นการซ่อมโดยอิสระ R2R จึงมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิด้านการซ่อม พร้อมทั้งลดข้อจำกัดด้านซอฟต์แวร์ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้อะไหล่ทดแทนใช้งานได้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "Parts Pairing" หรือ "การจับคู่ชิ้นส่วน" ที่ส่งผลให้ค่าซ่อมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การขาดทางเลือกของผู้บริโภค

ทำให้ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแรงผลักดันสำคัญให้ R2R เรียกร้องให้ผลิตภัณฑ์สามารถซ่อมได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สิทธิและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นแก่ผู้บริโภค หลายรัฐในสหรัฐได้ผ่านกฎหมายดังกล่าวแล้ว และปัจจุบันมีอีก 30 รัฐที่กำลังพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ขณะที่สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมาย R2R ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2567 ซึ่งห้ามผู้ผลิตกำหนดข้อจำกัดในการซ่อม และบังคับให้ผู้ผลิตต้องจัดหาอะไหล่และเครื่องมือในราคาที่สมเหตุสมผล

การขับเคลื่อนนโยบาย R2R ในประเทศไทย

งานวิจัยฉบับใหม่นี้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการซ่อมกว่า

40 รายในกรุงเทพฯ พบปัญหาสำคัญในระบบซ่อมแซมของไทย โดย 54% ของร้านซ่อมอิสระไม่มีคู่มือการซ่อม ขณะที่ 96% ไม่สามารถเข้าถึงอะไหล่จากศูนย์บริการหรือผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาต

ดร.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า" หรือ "เลมอน ลอว์" (Lemon Law)

ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปฏิรูปสิทธิผู้บริโภค โดยเฉพาะด้าน "สิทธิในการซ่อม" (Right to Repair - R2R) รายงานฉบับล่าสุดระบุว่า ชะงักอีเล็กทรอนิกส์เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนคิดเป็น 65% ของขยะอันตรายจากชุมชน หรือ 450,000 ตันต่อปี แต่มีเพียง 21% เท่านั้นที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

ขยะจากโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตอยู่ที่ 25,200 ตันต่อปี ขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญปริมาณขยะอีเล็กทรอนิกส์นำเข้าพุ่งสูง 20 เท่าหลังจากจีนห้ามนำเข้าขยะอีเล็กทรอนิกส์ในปี 2560 ส่งผลให้ในปี 2564 ไทยนำเข้าขยะประเภทนี้มากถึง 28 ล้านตัน

"สิทธิในการซ่อม" ทางเลือกผู้บริโภค-ศก.ยังยื

ปัจจุบันทั่วโลกเผชิญปัญหาขยะอีเล็กทรอนิกส์มหาศาล ขณะที่การใช้ทรัพยากรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง "สิทธิในการซ่อม" (Right to Repair - R2R) จึงเป็นแนวทางที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค และกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ถึง 25%

ประเทศไทยมีร้านซ่อมรายย่อยจำนวนมากที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม

ความท้าทายสำคัญ คือ การขาดเครื่องมือและคู่มือซ่อมจากผู้ผลิตทำให้ช่างซ่อมต้องพึ่งพาการแลกเปลี่ยนความรู้กันเอง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือในการซ่อมได้ง่ายขึ้น

การผลักดันสิทธิในการซ่อมจะช่วยให้ผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกซ่อมผลิตภัณฑ์ของตนเอง ลดขยะอีเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจร้านซ่อมรายย่อย และช่วยให้ไทยก้าวสู่การบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

การสนับสนุนจากภาครัฐผ่านการออกกฎหมายและนโยบายที่เอื้อให้ประชาชนสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้ง่าย จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยสามารถแข่งขันและเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนด้านสิทธิผู้บริโภคและการจัดการขยะอีเล็กทรอนิกส์ได้อย่างยั่งยืน



อย่าให้'ภาคเกษตร' หายไปกับ'สังคมสูงวัย'

ภาคเกษตรไทยไม่เพิ่มขึ้นเลยช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (2545-2563) เพราะวิธีการผลิตที่ยังเป็นแบบดั้งเดิม การขาดโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนเพราะรัฐไม่ลงทุน เช่น น้ำคือระบบชลประทาน ระบบดิจิทัล เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานในชนบท ทำให้ไม่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มการผลิต

ผลคือภาคเกษตรไทยล้าหลัง ไม่เติบโต ขาวนายากจน ขาดโอกาส และไม่มีกำลังแรงงานในภาคเกษตรเพราะลูกหลานจะเข้าเมืองหางานทำ ไม่ทำเกษตรกรรม ภาคเกษตรจึงเหลือแต่เกษตรกรหรือชาวนาที่สูงวัย อายุเฉลี่ย 50 ปีกกลางๆ ไม่มีคนหนุ่มสาว นี่คือการดูดซับพลังของประเทศขณะนี้

ถ้าไม่มีการแก้ไข เกษตรกรที่เหลืออยู่ก็จะสูงวัยมากขึ้นและตายจากไปเมื่อสังคมสูงวัยแบบสุดๆ มาถึง พื้นที่การเกษตรจะถูกทิ้งว่างเปล่า ไม่มีใครทำ ลูกหลานที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่คงไม่กลับมาเป็นเกษตรกรเหมือนรุ่นพ่อแม่เพราะไม่ยึดติดกับพื้นที่หรือการเป็นเกษตรกร พร้อมทั้งไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้กลับมา บางคนอาจขายที่ดินที่พ่อแม่ให้ไว้เพื่อเอาเงินไปทำอย่างอื่น นี่คือนิสัยที่เกิดขึ้นใน 10-15 ปีข้างหน้า ก็คืออีกไม่นาน ทำให้การผลิตในภาคเกษตรของเราจะยิ่งถดถอย นำไปสู่ความตกต่ำของภาคเกษตรไทยเป็นการถาวรในที่สุด นี่คือการเสี่ยงที่รออยู่

กรุงเทพธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
บัณฑิต นิจถาวร
ประสานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
bandid.n@ppogg.foundation



สองสัปดาห์ก่อนสถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอขอสัมภาษณ์ผมเรื่องสังคมสูงวัย และคำถามหนึ่งซึ่งสำคัญและน่าสนใจคือ ภาคเกษตรไทยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสุดๆ หรือ Super Aged Society วันนี้จึงขอแชร์ความเห็นของผมเรื่องนี้ให้แฟนคอลัมน์ "เศรษฐศาสตร์บัณฑิต" ทราบ เพื่อเราจะได้ร่วมกันผลักดันเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรไทยก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

ภาคเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนไทยมายาวช้านาน ตั้งแต่ก่อนสมัยบรรพบุรุษก็ว่าได้ ทั้งการผลิตข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนทั้งประเทศ รวมทั้งสินค้าเกษตรอื่นๆ การเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการส่งออก

สินค้าเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นฐานภาษีให้กับรัฐบาลและเป็นหมักของรายได้ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ

ย้อนหลังกลับไป 60 ปี 70% ของเศรษฐกิจไทยคือภาคเกษตร และกว่า 2 ใน 3 ของคนไทยมีรายได้หลักมาจากภาคเกษตร คนไทยเหล่านี้คือชาวนาที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรี เคยกล่าวว่า "ทุกข์ของชาวนา คือ ทุกข์ของแผ่นดิน"

60 ปีผ่านไปความสำคัญของภาคเกษตรปัจจุบันในแง่สัดส่วนของจีดีพีได้ลดลงเหลือ 9% แต่ 30% ของพื้นที่ในประเทศยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และ 1 ใน 3 ของคนไทยยังมีรายได้หลักมาจากภาคเกษตร ทั้งหมดชี้ถึงผลิตภาพหรือความสามารถในการเพิ่มการผลิตของภาคเกษตรไทยที่ต่ำมากและไม่เปลี่ยนแปลง คือ ผลผลิตต่อไร่ของ

ผลกระทบของความตกต่ำของภาคเกษตรต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศจะมหาศาล สำคัญสุดคือเมื่อการผลิตในภาคเกษตรถดถอยเราจะไม่ใช่ประเทศที่ผลิตอาหารได้เพียงพอเลี้ยงตัวเอง ไม่ต้องพึ่งใครและมีเหลือให้ส่งออกอีกต่อไป ตรงกันข้าม เราอาจต้องนำเข้าอาหาร เช่น ข้าว จากต่างประเทศเพื่อการบริโภคในประเทศ เพราะผลิตได้ไม่พอใช้พอกินซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้ความเพียงพอของอาหารจะกลายเป็นประเด็นความมั่นคงของประเทศ

อีกประเด็นคือที่ดินที่ลูกหลานเกษตรกรขายทิ้งไม่สนใจ ก็อาจถูกซื้อและครอบครองมากขึ้นโดยคนต่างชาติทั้งระดับบุคคลที่เข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินแทนและระดับธุรกิจที่บริษัทต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินในปริมาณที่มากเพื่อทำธุรกิจที่อาจไม่ใช่การเกษตรหรือทำธุรกิจเกษตรแต่ในรูปแบบที่ทำลายความสมดุลของวิถีทางสังคม เช่น ไม่ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ข้าวอันำ ทำให้ผลผลิตข้าวไม่พอกับความต้องการในประเทศเกิดความขาดแคลนและสร้างประเด็นเรื่องความมั่นคงตามมา

เหล่านี้คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดควรหลีกเลี่ยง ดังนั้น จึงจำเป็นที่เราคือคนทั้งประเทศต้องร่วมกันรักษาภาคเกษตรของประเทศเอาไว้ให้ปลอดภัยและต้องทำอย่างเร่งด่วนอย่าปล่อยให้ภาคเกษตรล้มหายตายจากไปกับสังคมสูงวัย และสิ่งที่ต้องรีบทำในความเห็นผมมีสามเรื่อง

1. ทำให้คนไทยหนุ่มสาวกลับมาทำมาหากินและใช้ชีวิตในภาคเกษตรทั้งเป็นเกษตรกรและเป็นผู้ประกอบการ อันนี้สำคัญสุด เพราะถ้าไม่มีใครทำ ก็จะ

ไม่มีภาคเกษตรเป็นความท้าทายกับทุกประเทศที่เผชิญสังคมสูงวัย ไม่ว่าจะญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ซึ่งเป้าหมายแรกคือคนหนุ่มสาวที่อยู่ในภาคเกษตรอยู่แล้วให้อยู่ในภาคเกษตรต่อไปตามด้วยคนที่ย้ายออกจากภาคเกษตรเพราะต้องหารายได้ และ คนหนุ่มสาวที่อยากเป็นเกษตรกร อยากรประกอบอาชีพในภาคเกษตร เพราะใจชอบหรือเรียนมา

นี่คือกลุ่มคนที่จะเป็นอนาคตของภาคเกษตรไทยที่ต้องสร้างและรักษาเอาไว้ด้วยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มากพอและถูกต้อง ซึ่งอยู่ในวิสัยที่รัฐทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ข้อมูล เงินสนับสนุนสินเชื่อ และสิทธิระยะยาวในการใช้ที่ดินสำหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแต่ต้องการเป็นเกษตรกร ซึ่งใจผมมองไปถึงให้รายได้พื้นฐานหรือ basic income ช่วง 10 ปีแรก

2. รัฐต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพลิกโฉมหรือ transform ภาคเกษตรไทยให้เป็นเกษตรอัจฉริยะทั้งประเทศ ผลผสมผสานองค์ความรู้ที่เกษตรไทยมีกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะดับเบิลผลผลิตภาคเกษตรไทยให้ได้ใน 10 ปี โดย 5 ปีแรกเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการเติบโต

สำคัญสุดคือการขยายพื้นที่ชลประทานซึ่งเจ้าของที่ดินรายใหญ่ต้องร่วมมือการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินว่างเปล่า ลงทุนในระบบอินทอร์เน็ทที่ทั่วถึงและไม่แพง และสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้นมารองรับทั้งด้านการผลิต เช่น ปุ๋ย การตลาด เช่น ระบบข้อมูลและตลาดสินค้าออนไลน์

การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การวิจัยและพัฒนา สิ่งเหล่านี้อยู่ในวิสัยที่คนไทยสามารถทำได้และจะทำได้ดีมาก ๆ เมื่อทุกอย่างเปิด คือ มีโอกาส

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจนเรื่องแรงงานต่างด้าวที่จะมาช่วยพลิกโฉมภาคเกษตร ทั้งการใช้ประโยชน์แรงงานไร้ฝีมือเป็นการชั่วคราวในช่วงปลูกและเก็บเกี่ยว และจูงใจให้ผู้ประกอบการต่างประเทศที่มีความรู้ มีทุน มีเทคโนโลยี และมีประสบการณ์เข้ามาช่วยถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับการยกระดับภาคเกษตรให้ครบวงจรในระยะแรก

ตัวอย่างเช่น หลายประเทศมีการให้วิชาตามฤดูกาลเพื่อให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามาช่วยในช่วงการปลูกและเก็บเกี่ยวได้อย่างเป็นระเบียบและถูกกฎหมาย หรือมีกฎหมายที่ชัดเจนในการถือครองที่ดินโดยคนต่างชาติเพื่อการเกษตรกรรมแยกเป็นรายเล็กรายใหญ่ เช่น นิวซีแลนด์ เป็นต้น

ประเทศเรามีปัญหาหนักและสังคมสูงวัยจะทำให้ปัญหาและความท้าทายยังมีมากขึ้น การพึ่งรัฐและระบบราชการให้แก่ปัญหาที่เป็นความหวัง แต่ที่ทำได้คือพวกเราคนไทยต้องช่วยกันคิด ช่วยกันวิเคราะห์ ช่วยกันแก้ไขปัญหาในเวลาที่ยังมีอยู่ เพราะไม่มีใครจะมาช่วยเราและประเทศเรา



'ใช้วัตถุดิบ' ระบาดในต่างประเทศกับความมั่นคงอาหารของไทย

กรุงเทพธุรกิจ
บทความพิเศษ
● ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์



สหรัฐ โปแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ จีน อินเดียและออสเตรเลียต่างกำลังเผชิญปัญหาใช้วัตถุดิบ โดยเฉพาะสหรัฐที่มีการระบาดมาตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งสถานการณ์ยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มีรายงานคนติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้แล้ว ทำให้รัฐบาลสหรัฐทำลายไก่ไปแล้วจำนวนมากราคาไข่พุ่งไปถึงโหลละ 11 ดอลลาร์หรือฟองละ 30 บาท ซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งต้องจำกัดปริมาณการซื้อ และยังมีข่าวการขโมยไข่ไก่ในบัสแนฟองในบางรัฐ

แม้ปัญหาการระบาดของใช้วัตถุดิบจะเกิดที่ต่างประเทศ และไทยก็มีมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นหลังวิกฤตการณ์ใช้วัตถุดิบเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว

ถือเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีการแยกพื้นที่เลี้ยง ควบคุมการเคลื่อนย้าย และมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอย่างเข้มงวดจนประเทศไทยไม่มีรายงานการระบาดของใช้วัตถุดิบมานานแล้ว

อย่างไรก็ตาม ไทยต้องนำเข้าพันธุ์ไก่และเปิดจากต่างประเทศจำนวนมาก (ไม่ต่ำกว่า 80%) การระบาดของโรคต่างๆ ที่ประเทศต้นทางที่ผลิตสายพันธุ์ (สหรัฐและยุโรป) ตั้งแต่ระดับปู่-ย่า (Grand Parents Stock) ถึง พ่อ-แม่ (Parent Stock) ทำให้ไทยมีปัญหาการนำเข้าสายพันธุ์ไก่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดแคลนไก่เนื้อ ไก่ไข่ หรือเปิดเนื้อในประเทศได้โดยเฉพาะไก่เนื้อที่ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกลำดับต้นๆ ของโลก

การระบาดของโรคต่างๆ ในต่างประเทศจึงส่งผลกระทบต่อไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนไก่ เนื้อ หรือ ไข่

ในอนาคต รัฐบาลต้องสนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ของไทยเองให้ได้ แม้ต้องใช้งบประมาณและเวลาจำนวนมากก็ตาม

แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการจากกรมปศุสัตว์ที่เข้มงวดแล้วแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะป้องกันการเข้ามาของเชื้อไวรัสได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ การลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและสร้างสุขภาพสัตว์ที่แข็งแรงด้วยการจัดการและอาหารที่ดีจึงเป็นหัวใจหลักสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือ ใหญ่

ตัวอย่างการปรับตัวของไทยล่าสุดที่ให้ความสำคัญกับการจัดการคือ **มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (GAP ฟาร์มไก่ไข่)** ในฟาร์มที่มีขนาดการเลี้ยงตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 ก.พ. 2568 นี้ จากที่เคยบังคับใช้มาตรฐาน GAP ฟาร์มไก่ไข่ขนาดการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป มาตรฐานนี้จะทำให้ฟาร์มฯ ต้องคำนึงถึงการจัดการ การให้อาหาร และการป้องกันโรคที่ดี เพราะการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการจะทำให้ได้ผลผลิตและภูมิคุ้มกันโรคสูง มาตรฐาน GAP ฟาร์มไก่ไข่ตั้งแต่

1,000 ตัว อาจสร้างความลำบากและยุ่งยากแก่เกษตรกรระยะสั้น แต่จะเป็นประโยชน์ระยะยาว ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่น้อยกว่า 1,000 ตัว แม้ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ (GAP) ดังกล่าว แต่กรมปศุสัตว์คงส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานทางเลือกได้ เช่น ปศุสัตว์อินทรีย์ หรือฟาร์มไก่ไข่เลี้ยงปล่อยอิสระ

วิกฤตใช้วัตถุดิบในต่างประเทศทำให้ไทยต้องเข้มงวดกับมาตรการต่างๆ ให้มากขึ้นยกระดับความรู้ความสามารถการเลี้ยงของเกษตรกรให้ใกล้เคียงกับบริษัทขนาดใหญ่ เพราะการเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ การให้ความรู้กับเกษตรกรเชิงวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็น ที่สำคัญไทยต้องเร่งวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ของเราเองเพื่อลดความเสี่ยงกับการขาดความมั่นคงทางอาหารในอนาคต



เกษตรวันนี้..... ● สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน บางพื้นที่ที่มีฝนตกและลมแรงในบางพื้นที่เดือนผู้ปลูกทุเรียนในระยะพัฒนาผลรับมือหอนเจาะผล เข้าทำลายทุเรียนตั้งแต่ผลเล็ก อายุประมาณ 2 เดือน จนถึงผลใหญ่ทำให้ผลเป็นแผล อาจเป็นผลทำให้ผลเน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายซ้ำ การที่ผลมีรอยแมลงทำลายทำให้ขายไม่ได้ราคา..... ● ถ้าหากหอนเจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อผล ทำให้บริเวณดังกล่าวเน่าเมื่อผลสุก ภายนอกผลทุเรียนจะสังเกตเห็นมูลและรังของหอนได้อย่างชัดเจน และจะมีน้ำไหลซึมเมื่อทุเรียนใกล้แก่ ผลทุเรียนที่อยู่ชิดติดกันหอนจะเข้าทำลายมากกว่าผลที่อยู่เดี่ยว ๆ เพราะแมมีเสื่อชอบวางไข่บริเวณรอยสัมผัสนี้..... ● เกษตรกรต้องหมั่นตรวจดูผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหอนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหอนทำลายควรเก็บทำลายโดยการเผาไฟหรือฝัง การห่อผลด้วยถุงมุ้งในลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไป จะช่วยลดความเสียหายได้ สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็นต้องใช้ เช่น แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหอนเจาะผล..... ●

นายกษล่ำปลี

พิษภัยทุตพาณิश्यช่วย เร่งหาตลาดส่งออกข้าว

แก้ราคาดีง-สินค้ำเกษตร 'นบข.'ถกเคาะ26กุมภาพันธ์ ททท.ปลุกเที่ยวสงกรานต์

'พิษภัย'จี ผน.เร่งช่วยหาตลาดส่งออกสินค้ำเกษตร ไทยแก้ปัญหาราคาร่วง (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ส่งออกข้าว

พิษภัยจี ผน.อุมสินค้ำเกษตร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายพิษภัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมและมอบนโยบายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (พช.ผอ.สคต.) ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในประเทศไทยชั่วคราว ช่วงการจัดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2568 นอกจากติดตามสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกในรายประเทศ ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกคำสั่งหรือประกาศใช้นโยบายต่างๆ แล้ว ยังเน้นย้ำในการเร่งหาตลาดส่งออกสินค้ำเกษตรไทย เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นและราคาตกต่ำที่กำลังเกิดขึ้นกับสินค้ำหลายชนิด โดยเฉพาะข้าว มันสำปะหลัง รวมถึงแผนรับมือระบอบผลไม้น้ำร้อนของไทย ที่จะเริ่มออกตลาดในเดือนมีนาคมนี้

นบข.ถกช่วยชาวนา26ก.พ.

แหล่งข่าวกล่าวถึงความคืบหน้าออกมาตรการช่วยเหลือชาวนา ที่ร้องขอให้ช่วยเหลือจากราคาข้าวเปลือกลดลงจากปีก่อน

มากขึ้น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีนายพิษภัย ชูณหวิธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เป็นการพิจารณามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด เสนอ 3 แนวทางคือ 1.โครงการชะลอและเก็บข้าว 1-5 เดือน จะช่วยค่าฝากเก็บ 1,500 บาท/ตัน ในพื้นที่ 72 จังหวัด เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน วงเงิน 1,219 ล้านบาท แยกเป็น กรณีชาวนามีผู้ฉางหรือโรงสีเก็บข้าวเป็นของตัวเอง จะได้รับเงินเต็ม 1,500 บาท/ตัน และกรณีชาวนาฝากเก็บกับสหกรณ์หรือโรงสี จะได้รับ 1,000 บาท/ตัน ส่วนโรงสี/สหกรณ์ได้รับ 500 บาท/ตัน 2.โครงการชดเชยดอกเบี้ย ช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการ 6% ที่เก็บสต็อก 2-6 เดือน และรับซื้อราคาสูงกว่าตลาด 200 บาท/ตัน เป้าหมาย 2 ล้านตัน และ 3.โครงการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก โดยรัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการ 500 บาท/ตัน โดยรับซื้อราคาสูงน้ำตลาด 300 บาท/ตัน เป้าหมาย 3 แสนตัน บนเป้าหมายผลักดันราคาข้าวเปลือกไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท/ตัน และทั้ง 3 โครงการจะใช้งบประมาณรวม 1,893 ล้านบาท จากนั้นจะนำเสนอที่ประชุม ครม.วันที่ 4 มีนาคม พิจารณาและเห็นชอบ

“ส่วนที่มีการร้องขอประกันราคาหรือจ่ายส่วนต่างราคาข้าวเป้าหมายกับราคาข้าวขายได้จริง ไม่น่าทำได้ อาจถูกมองว่าไทยใช้มาตรการ

อุดหนุนผิดหลักการค้าโลก เรื่องนี้คงต้องให้ความชัดเจนกับชาวนา และเร่งในเรื่องหาตลาดและระบายสินค้า” แหล่งข่าวกล่าว

คต.เร่งเจรจาขายข้าว-มัน

นางอารดา เพ็ชรทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่า สำหรับมันสำปะหลังได้มีการหาตลาดส่งออกและลงนามในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว คิดเป็นห้วมันสดกว่า 1 ล้านตัน ตอนนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานบริการจัดการภายในในการจัดการเพื่อส่งมอบ ส่วนข้าว กรมได้เร่งเจรจากับทุกประเทศเป้าหมาย อาทิ จีน กำลังเจรจาที่ค้างข้อตกลงจีทูจีไว้ 2.8 แสนตัน และได้เจรจาขายให้กลุ่มประเทศแอฟริกากว่า 3 แสนตัน กำลังเจรจากับผู้นำเข้าญี่ปุ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการแข่งขันราคาสินค้ำเกษตรในตลาดโลกรุนแรงขึ้น แต่ไทยเรายึดความเด่นเรื่องคุณภาพมาตรฐานโลกและการส่งมอบได้ตามสัญญา

พิจิตรชี้รัฐบาลแก้ไขไม่ตรงจุด

ที่ จ.พิจิตร นายจักรกฤติ บรรเจิดกิจ แกนนำเกษตรกรชาวนา กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับมติคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด นบข. การช่วยเหลือชาวนาไม่ตอบโจทย์ ช่วยไม่ถูกจุด ช่วยไม่ตรงกับความต้องการชาวนา มติที่ออกมาเอาใจพ่อค้าหรือผู้ประกอบการโรงสี มติที่ออกมาเป็นอันเก่าเดิมๆ พอมีชาวนาประท้วง ก็เอามตินี้ออกมาทุกที การทำแบบนี้ไม่ได้ผลอะไรชาวนาเขารู้หมดแล้ว มติแบบนี้เคยนำเสนอมาแล้วหลายครั้ง ไม่ช่วยชาวนาเลย ไม่ได้ผลยังพินทุ ชาวนาต้องการให้ประกันรายได้ ตั้งแต่ขายสดความชื้น 25 เปอร์เซ็นต์ ขายสด 11,000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าว ถ้าคุณภาพข้าวไม่ได้ ก็ลดลงมาข้าวถูกทำนบรังจะออกมาเยอะ เนื่องจากหน้าน้ำทำไม่ได้ ชาวนาจึงมาทำหน้านี้ มองว่าคณะอนุกรรมการข้าวไม่จริงใจ แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำไม่ตรงจุด ที่ผ่านมารัฐบาลประชุมกัน แต่สมาคมชาวนาประชุมแค่องค์กรเดียว ทำไม่มัวเอาแกนนำชาวนาจริงๆ ไม่รวมประชุม อย่างนี้

จะแก้ได้อย่างไร ขอเสนอให้รัฐบาลประชุมแก้มติอันเดิม และมีมติ ครม.ชุดใหม่ออกมาแก้ปัญหาช่วยเหลือชาวนาระยะสั้น

กล้วยทอดโอดน้ำมันแพง

ที่ จ.ราชบุรี จากปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ช่วงปลายปีที่ผ่านมามีผลผลิตปาล์มน้ำมันไม่สมบูรณ์เกิดผลกระทบทำให้การรับซื้อผลปาล์มมีราคาแพง กลายเป็นผลพวงของราคาน้ำมันปาล์มปรับราคาสูงขึ้นช่วงนี้ ส่งผลทำให้อาชีพต่างๆ ได้รับความกระทบ

นางไพริน โทษาริ แม่ค้ากล้วยทอด กล่าวว่า ขายกล้วยทอดช่วงนี้ต้นทุนสูง น้ำมันปรับราคาสูงขึ้นด้วย มันเทศก็ราคาสูง กล้วยที่สวนมาส่งจะรับซื้อหัวใหญ่ราคาหัวละ 15-18 บาท หัวเล็กหัวละ 10 บาท ลูกใหญ่ผ่า 3 ชิ้น ถ้าลูกเล็กผ่าครึ่งหนึ่ง บางทีทอดทั้งลูก ขายชิ้นละ 2 บาท 10 ชิ้น 20 บาท แต่ก่อนช่วงน้ำมันยังไม่ขึ้นราคา จะไปซื้อน้ำมันที่ร้านขายส่งราคาถุงละ 65 บาท แต่ตอนนี้ที่ร้านขายส่งขึ้นราคาไปแล้วถุงละ 70 บาท ถ้าซื้อยกถังราคาก็ 800 กว่าบาทแล้ว แต่ทุกวันนี้ซื้อร้านใกล้บ้านราคาถุงละ 80 บาท คิดว่าจะหยุดขายชั่วคราว เพื่อรอให้น้ำมันลดลงจึงจะกลับมาขายใหม่ หากปรับลดปริมาณการขายก็กลัวว่าลูกค้าจะไม่เข้าใจ

รบ.จัดงานซอฟต์แวร์โลก

น.ส.จิวพร สิ้นสุไพโร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ และ Melco Resorts & Entertainment บริษัทผู้นำด้านอุตสาหกรรมความบันเทิงครบวงจรระดับโลก ร่วมมือกันจัดงาน THACCA Global Soft Power Talks เวทีซอฟต์แวร์ระดับโลก ภายใต้หัวข้อ The New Rules of Soft Power วันที่ 24 ก.พ.นี้ ณ อาคาร NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ มีไฮไลต์คือ การปรากฏภาพพิเศษแสดงวิสัยทัศน์สร้างอนาคตประเทศไทยด้วยซอฟต์แวร์ โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ เวทีดังกล่าวยังได้รวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จาก 5 สาขา ครั้งแรกของไทย ประกอบด้วย ออลัง ดูคาส (Alain Ducasse) สาขาศาสตร์และศิลป์ในการประกอบอาหาร แมทธิว เลฮานเนอร์ (Mathieu Lehanneur) สาขาการออกแบบและนวัตกรรม วิเวียนา มุสเกตโทลา (Viviana Muscettola) สาขาสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเมือง จูเลียโน เปปารินิ (Giuliano Peparini) สาขาศิลปะการแสดงและการ

ออกแบบท่าเต้น และริชาร์ด คริสเตียนเซน (Richard Christiansen) สาขาการผลิตภัตตาคาร เบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

“ถือเป็นครั้งแรกของไทยกับการจัดงาน THACCA Global Soft Power Talks เวทีสำคัญทางด้านซอฟต์แวร์ระดับโลกทั้ง 5 สาขารวมตัวกัน ถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำเส้นทางสู่ความสำเร็จ ช่วยผลักดันซอฟต์แวร์ไทยให้ก้าวไประดับโลก ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมติดตามแนวคิดดีๆ จากกูรูทั้ง 5 ท่าน วันที่ 24 ก.พ.นี้ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live NBT-เอ็นบีที และ THACCA ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป” น.ส.จิวพรกล่าว

นักท่องเที่ยวแห่ตามรอยลิซ่า

น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอชื่นชม น.ส.ลิซ่า มอนบาล หรือลิซ่า ร่วมแสดงในซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น 3 ซีรีส์ได้รับความนิยมสูงขณะนี้ ถ่ายทำในสถานที่สวยงามของไทยทั้งในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง หาดเชิงมน หาดรีน เกาะพะงัน วัตถุประสงค์ของ Pi Samui Beach Club and Restaurant ดุสิตเดวาท (Dusit Dhewa) และหมู่บ้านชาวประมง จากกระแสดังกล่าวส่งผลจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น วัดจากการค้นหาที่พักในเกาะสมุยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และความสนใจของนักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นเกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยกลายเป็น 1 ในประเทศ 5 อันดับแรก ที่มีการค้นหาที่พักในเกาะสมุยบนแพลตฟอร์มโกลด์คอสต์ที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบลักซ์ชัวรี่ (Luxury Tourism) ส่งผลต่อการเพิ่มยอดการจองโรงแรมและราคาห้องพักเฉลี่ย (ADR) สูงขึ้นถึงร้อยละ 40 ทำให้ไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากขึ้น

4โรงแรมดังถ่ายทำซีรีส์ซีซั่น3

รองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่า สำหรับโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น 3 ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1) Four Seasons Resorts Koh Samui 2) Anantara Lawana Koh Samui Resort 3) Anantara Mai Khao Phuket Villas และ 4) Anantara Bophut Koh Samui Resort ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ช่วงที่ผ่านมาพบว่า ปี 2566 มีการลงทุนสูงถึง 6,700 ล้านบาท และปี 2567 แม้จะมีจำนวนกองถ่ายใกล้เคียงกับปีก่อน แต่สามารถสร้าง

มูลค่าเงินลงทุนได้มากถึง 6,580 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 29,000 คน

“รัฐบาลพร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ที่ผ่านมามีได้พบทบทวนมาตรการส่งเสริมต่างๆ เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของการคืนเงินสูงสุด (cash rebate) อัตราร้อยละ 30 และไม่กำหนดเพดานคืนเงินสูงสุดต่อโครงการ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนในกลุ่มดังกล่าว” น.ส.ศศิกานต์กล่าว

ททท.จัดซัมเมอร์เฟสติวัล

นายนิธิ สีแพร รองผู้อำนวยการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า วันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ททท.จะแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญใหญ่ ซัมเมอร์เฟสติวัล ภายใต้ชื่อเมซิ่ง ไทยแลนด์ แกรนด์ ทัวริซึม แอนด์สปอร์ต เยียร์ 2568 วางตำแหน่งให้ภาคการท่องเที่ยวไทย กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นเทียบเท่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 หรือก่อนปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทย 39.8 ล้านคน ทั้งปี 2568 ททท.ตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยกว่า 40 ล้านคนหนึ่งในเครื่องมือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาตามเป้าหมายเป็นบียูวีเอนต์ต่างๆ จะเริ่มต้นที่เดือนเมษายนนี้ มีจะประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันปีใหม่ของไทย จะเปิดตัวในงานแถลงซัมเมอร์เฟสติวัลนี้ด้วย จะเป็นการสานต่อภายใต้แนวคิดมหาสงกรานต์ เวิลด์ วอเตอร์ เฟสติวัล (Maha Songkran World Water Festival) เหมือนปี 2567 ที่ผ่านมามีจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ การจัดมหาสงกรานต์ เฟสติวัล ปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งด้านจำนวนผู้เข้าร่วมงานและการสร้างรายได้ ช่วง 5 วันระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2567 จัดงานในพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน-สนามหลวง มีผู้เข้าร่วมงาน 784,883 คน สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2,886.82 ล้านบาท

เริ่มจองพักเชียงใหม่สงกรานต์

ที่ จ.เชียงใหม่ นายไพศาล สุขเจริญ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มจองห้องพักโรงแรมใน จ.เชียงใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้ามาแล้วประมาณ 60% เฉพาะโรงแรมที่มีห้องพัก 40-50 ห้องในเขตคูเมืองมียอดจองสูงกว่า 80% ช่วงวันเวลาจองอยู่ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2568 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงล่าช้าเข้ามาน้อย พฤติกรรมหลักของนัก

ท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักตัดสินใจช่วงท้ายๆ และเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากกว่า เพราะตัวเครื่องบินช่วงเทศกาลมีราคาค่อนข้างสูง แม้เป็นสายการบินโลว์คอสต์ แต่เฉลี่ยไป-กลับก็ราคาสูง คนละ 6,000-7,000 บาท ขณะที่ตอนนี้โรงแรมหลายแห่งได้ชะลอการจองห้องพักล่วงหน้า เพราะจะปรับราคาขึ้นอีกครั้งก่อนเปิดให้จองใกล้ช่วงสงกรานต์ จากการประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ไม่น่าห่วง เพราะตลาดนักท่องเที่ยวหลักต่างชาติจองล่วงหน้า ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มคนไทย จีน และเอเชีย เข้ามาเติม คาดว่าเมื่อใกล้สงกรานต์ ยอดจองห้องพักยังคงอยู่อีกประมาณ 30-40% โชน ยอดฮิต เช่น นิรมานเหมินท์ น่าจะจองเต็มแน่

“ปัจจุบันโรงแรมในเชียงใหม่มีประมาณ 2,300 แห่ง ส่วนห้องพักราว 60,000 ห้อง แม้ที่ผ่านมาจะมีข่าวโรงแรมดังหลายแห่งประกาศปิดตัว แต่ไม่มีผลกระทบ เพราะมีโรงแรมเปิดใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 10 แห่ง ทั้งโรงแรมขนาดกลาง 50-60 ห้อง และโรงแรมขนาดใหญ่กว่า 100 ห้อง” นายไพศาลกล่าว

อสังหาฯพบขุนคลังช่วยกระตุ้น

นายอิสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกิตติศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ นี้ ทาง 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย จะเข้าพบนายพิชัย ชุนด์หวัช รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สอบถามถึงความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ได้ยื่นหนังสือไปก่อนหน้านี้ เพื่อออกมาตรการมาปรับระดับดอกเบี้ยค่างวดอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัว สะท้อนจาก 2 เดือนแรกของปี 2568 ยอดขายไม่ค่อยดี คาดหวังว่าหากมีมาตรการกระตุ้นจะช่วยดันกำลังซื้อที่อยู่อาศัยให้ฟื้นขึ้นมาบ้าง มาตรการขยายขอให้เร่งพิจารณา ได้แก่ ต้ออายุมาตรการลดค่าโอนและจำนอง เหลือ 0.01% มาตรการวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ผ่านธนาคารของรัฐ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2568 ลงร้อยละ 50 ส่วนการขอยกเลิกมาตรการ LTV ชั่วคราว 2 ปีอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

“ปัจจุบันตลาดอสังหาฯยังมีความต้องการ

ซื้อ แต่ความสามารถเข้าถึงสินเชื่อยาก เพราะแบงก์ไม่ปล่อยกู้ ติดเรื่องหนี้ครัวเรือน ทำให้กำลังซื้อกลุ่มกลาง-ล่างไม่ดี สะท้อนจากไตรมาส 4/2567 ที่ผ่านมารถอาคารอาคารสงเคราะห์ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมีคนยื่นขอจำนวนมาก เรื่องดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญต่อการซื้อบ้านและการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย ออกขอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ เพราะภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวได้เร็ว หากลดดอกเบี้ย จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านกำลังซื้อและการแก้หนี้” นายอิสระกล่าว

ส.การค้ำธุรกิจกลางคืนรองรับ.

แหล่งข่าวในสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารกลางคืน เปิดเผยความคืบหน้าหลังสมาคมและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือถึงแนวทางผลักดันการปรับปรุงกฎระเบียบของสถานบริการให้สอดคล้องกับปัจจุบันและรองรับนโยบายรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล และส่งเสริมการค้าเดินทาง Amazing Thailand Grand Tourism Year 2025 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และมีมติจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่า ตัวแทนสมาคมจะเข้ายื่นหนังสือในสัปดาห์นี้ มีข้อเสนอขอให้ทบทวนมาตรการทางภาษี ประกอบด้วย 1.การยกเว้นภาษีสรรพสามิตสถานบริการเป็นการชั่วคราว ขอให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตสถานบริการอัตรา 5% ของรายรับ เพื่อลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ จะช่วยลดผลกระทบเชิงลบอาจเกิดขึ้นต่อภาคแรงงาน และส่งเสริมเสถียรภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยว 2.ขอให้ทบทวนโครงสร้างภาษีเหมาะสม ประเด็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสถานบริการในขณะนี้ มีลักษณะภาษีซ้ำซ้อน เนื่องจากผู้ประกอบการในภาคธุรกิจนี้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

ปรับลดภาษีช่วยสถานบริการ

แหล่งข่าวระบุอีกว่า 3.ผลกระทบของต้นทุนเพิ่มขึ้นต่ออุตสาหกรรม อัตราภาษีเรียกเก็บจากสถานบริการหรือสถานบันเทิง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก หากเปิดเกินเวลา 24.00 น. จะก่อให้เกิดภาระต้นทุนต่อผู้ประกอบการ ส่งผลจำเป็นต้องปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น อาจมีผลต่อจำนวนคนมาใช้บริการ กระทั่งกำลังซื้อประชาชน จนถึงรายได้การประกอบการและอาจทำให้สถานบริการหลายแห่งต้องปิด

กิจการ ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลายแสนคนอีกครั้ง และ 4.จะไม่สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้วยการยกเว้นหรือปรับลดภาษี จะช่วยให้สถานบริการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ลุ้น26กพ.สภากร่างพรบ.สุรา

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะเดียวกันสมาคมและผู้ประกอบการจะติดตามการพิจารณาร่างพร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ...ยังไม่ได้ข้อสรุปในหลายประเด็น จะเข้าพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 26 กุมภาพันธ์หรือไม่ และมีความคืบหน้าจนสามารถออกบังคับใช้ได้ทันเทศกาลสงกรานต์นี้หรือไม่ ประเด็นที่ผู้ประกอบการติดตาม และนายกรัฐมนตรีก็นำเรื่องและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในประเด็น 4 เรื่อง คือ ทบทวนยกเลิกเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วง 14.00-17.00 น. การขายวันพระใหญ่ การห้ามจำหน่ายในออนไลน์ และกำหนดโซนนิ่งและเวลาให้บริการจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์

“ผู้ประกอบการจะติดตาม 2 เรื่องคือ คำตอบจากนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังกับการยกเว้น พร.บ.เพื่อปลดล็อกกฎเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว คาดหวังจะเห็นความคืบหน้าภายในเดือนมีนาคมนี้ เพราะเข้าเดือนเมษายนจะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าร้อน กิจกรรมต่างๆ จะกลับมาอีกครั้ง ผู้ประกอบการจะได้ปรับตัวได้ทัน หากภายใน 2 สัปดาห์จากนี้ ยังไม่มีคำตอบผู้ประกอบการก็นัดยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป” แหล่งข่าวกล่าว

เครื่องฟอกอากาศชิงขึ้นราคา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องต้นความต้องการเครื่องฟอกอากาศมากขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายตามร้านค้าและห้างทยอยปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าเครื่องฟอกอากาศหลายสิบเปอร์เซ็นต์ จนกระทรวงพาณิชย์ โดย นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศจะนำสินค้าเครื่องฟอกอากาศและเครื่องดูดฝุ่นเข้าสู่บัญชีสินค้าและบริการควบคุม ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17151

หน้า: 1 (กลางขวา), 7

Col.Inch: 181.56

Ad Value: 217,872

PRValue (x3): 653,616

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พืชดั้งเดิมอุตสาหกรรมช่วย เร่งหาตลาดส่งออกข้าว

นี้ ยังไม่ประกาศขึ้นบัญชีควบคุม ทำให้ผู้ผลิต
ห้าง และแพลตฟอร์มออนไลน์ ใช้โอกาสช่วง
สัญญาภาค ทำการปรับขึ้นราคาสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง กระทรวงพาณิชย์ไม่อาจใช้มาตรการ
ตามกฎหมายควบคุมและเอาผิดอะไรได้ รวม
ถึงข้อบังคับให้ต้องแจ้งขออนุญาตปรับขึ้นราคา
กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ก่อน
ปรับราคาขาย จากการสำรวจราคาเครื่องฟอก
อากาศที่จำหน่ายในห้าง พบว่าสินค้าแบรนด์ผู้
บริโภคนิยมชื่อ เช่น Xiaomi, Sharp, Philips,
Electrolux, Daikin, Panasonic, Hatari, LG
สินค้ากลุ่มราคาไม่สูงมากนัก ราคาเริ่มตั้งแต่
2,000-10,000 บาท วางจำหน่ายเพียงไม่กี่
รุ่น รุ่นยอดนิยมสินค้าไม่มีขาย หรือถ้าต้องการ
ซื้อต้องจองหรือจ่ายเงินมัดจำ บางแห่งขอเก็บ
เต็มจำนวน แจ้งมารับสินค้าภายหลัง 7-10 วัน
สำหรับรุ่นราคาสูง ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
วางจำหน่ายหลายยี่ห้อ ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
รายได้สูง

ยี่ห้อยอดนิยมขยับขึ้นยกแผง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบราคา
ผู้เคยซื้อและเจ้าหน้าที่จำหน่าย พบว่ายี่ห้อนิยม
อย่าง Xiaomi Air Purifier 4 pro ช่วงยังไม่เกิด
ฝุ่น PM2.5 ราคาประมาณ 4,000-5,000 กว่า
บาท พอเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลฝุ่น ราคาขยับต่อเนื่อง
และระบุเป็นราคาโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่ 5,999
บาท ปรับเป็น 6,990 บาท 7,990 บาท 8,990
บาท และล่าสุด 9,990 บาท รุ่นนิยมรองลงมา
Xiaomi smart air purifier 4 lite ก่อนหน้านี้
ราคา 2,000-3,000 บาท ปัจจุบัน 4,690-4,990
บาท Sharp FP-J30TA จาก 2,000-2,500
บาท เป็น 2,890-3,990 บาท สูงสุด 4,990 บาท
Philips รุ่น AC0920/10 จาก 2,000-3,000 บาท
เป็น 3,790 บาท บางแห่งเริ่มขาย 3,990 บาท
4,250 บาท สูงสุด 5,590 บาท LG PuriCare
360 Hit จาก 6,600 บาท เป็น 8,900-9,900
บาท Electrolux FA31-200WT จาก 2,990 บาท
เป็น 3,590-3,990 บาท บางแห่ง 5,090 บาท
ราคาที่สูงขึ้นจะขายผ่านแพลตฟอร์มเป็นส่วน
ใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้บางยี่ห้อบางรุ่นห้างไม่
ยืนยันการมีสินค้าล็อตใหม่เข้ามาอีก



เศรษฐกิจไทยไปทางไหน? วัตฝีมือรัฐบาลดันโต3.5%

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒนา ที่ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานมันสมองหลักของประเทศ ได้ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจริงในปี2567 ที่ผ่านมา เติบโตได้เพียง2.5% แม้เป็นการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2566 ที่ขยายตัวได้ 2% ก็ตาม แต่!! ก็เชื่อได้ว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาครั้งนี้อาจสะกิดใจใครหลายคน แม้กระทั่งรัฐบาล “แพทองธาร ชินวัตร” ด้วยเพราะเป็นการเติบโตที่ต่ำกว่าศักยภาพ เติบโตต่ำกว่าที่แอบหวังไว้ หรือแม้แต่สภาพัฒนาเองยังตั้งเป้าแบบระมัดระวังไว้ที่ 2.6% ก็ยังหลุดเป้าหมาย

ที่สำคัญ...ยังเป็นอัตราเติบโตที่ต่ำกว่า 3% มานานถึง 6 ปีแล้ว นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิด-19 ในปี 62 ที่เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เพียง 2.1% ซึ่งขยายตัวลดลงจากปี 61 ที่เติบโตได้ 4.2% ขณะที่ในปี 63 เศรษฐกิจไทยหดตัวโดยติดลบไปถึง 6.2% ที่เดียวจากผลกระทบโควิด ต่อมาในปี 64 ขยายตัวได้ 1.5% ในปี 65 ยังเติบโตต่อเนื่องที่ 2.5% ส่วนปี 66 เติบโตน้อยลง โดยขยายตัวเพียง 2% ก่อนขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ในปี 67

จัดพีไปไม่ถึงฝัน

แม้รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนในหลายมาตรการ เพื่อขยับเขยื้อนอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น แม้จะเพียงน้อยนิดให้ได้ถึง 3% ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไม่น้อยแล้ว โดยบรรดาทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเองก็ออกแรงทั้งผลักทั้งดันเพื่อให้เศรษฐกิจในปีที่แล้วเดินหน้าไปถึงฝั่งฝันที่เคยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 3% แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าเป็น “เป่าโหนด” ด้วยปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามากดดันสารพัด สุดท้าย!! ความหวังก็ไปไม่ถึงความฝัน เพราะทั้งกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่สามารถผงกขึ้นมาได้จากการก้าวข้ามไม่พ้นการเป็น “หนี้” และที่หนักหนา ก็มาจากภาคอุตสาหกรรมที่ครองสัดส่วนในจีดีพีสูง กลับขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดโดยขยายตัวได้เพียง 0.2% เท่านั้น รวมไปถึงการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวถึง 2.1%

ขณะเดียวกันยัง “ซ้ำ” เพิ่มขึ้นมากไปอีก หลังสภาพัฒนาคาดการณ์ว่าในปี 68 นี้ แม้เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง แต่ก็ยังขยายตัวไม่ได้ตามที่รัฐบาลต้องการ โดยจะขยายตัวได้เพียง 2.8% เท่านั้น แถมน

ยังเป็นตัวเลขที่คำนวณรวมมาตรการใหญ่ของรัฐบาลอย่างมาตรการ
แจกเงินหมื่นบาทไปแล้วด้วยต่างหาก ทั้งที่รัฐบาลหมั่นปั้นมือว่า
อย่างน้อย ๆ การแจกเงินหมื่นบาท จะช่วยบูสต์เศรษฐกิจให้เติบโต
ได้อย่างน้อยที่ 3% และเมื่อรวมไปกับมาตรการอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการ
ออกมาแล้ว และที่กำลังจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ก็ช่วยผลักดัน
ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ที่ 3.5%

โตต่ำสุดในอาเซียน

แต่ที่อาจทำให้รัฐบาล "รู้สึก" มากกว่าใคร ก็หนีไม่พ้นการที่
เศรษฐกิจไทยโตต่ำที่สุดในประเทศอาเซียน ดูอย่าง...เวียดนาม
กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขยายตัวสูงสุดในอาเซียนที่ 7.1%
ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ 5.8% มาเลเซีย 5.1% อินโดนีเซีย 5%
สิงคโปร์ 4% และไทยที่ 2.5%



จนถึงเวลานี้ การผลักดันให้เศรษฐกิจในปี 68 นี้ เติบโตได้ต่อเนื่อง ก็ถือเป็นเรื่องที่ “หืดจับ” ไม่น้อย ด้วยเพราะนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนมา รวมไปถึงการสร้างข้อจำกัดด้วยการขึ้นภาษี ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกปั่นป่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักเศรษฐศาสตร์ ภูตต่างคาดการณ์กันว่าผลกระทบหนักจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้

กูรู-นักวิชาการแนะ

ด้วยเหตุใหญ่ใจความเช่นนี้ “ทีมเศรษฐกิจ เดลินิวส์” จึงรวบรวมความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากบรรดากูรูทั้งนักวิชาการทั้งภาคเอกชน เพื่อสะท้อนรายละเอียดต่อสาธารณชน ภาครัฐ และรัฐบาล เพื่อเตรียมตัวรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ตั้งตารอมาตรการรัฐ

“พงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มองว่า การคาดการณ์เศรษฐกิจปี 68 ของสภาพัฒน์ ที่ 2.8% ถือว่าเป็นค่ากลางที่พิจารณาจากพื้นฐานโดยรวมและสถานการณ์ต่าง ๆ ถึงความน่าจะเป็นของเศรษฐกิจในปี นี้ แต่ทางด้านของรัฐบาลที่ต้องการให้มืออัตรการเติบโตสูงถึง 3.5% นั้นในส่วนตัวมองว่ารัฐบาลควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะโรออกมาเพื่อให้สามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 0.5-1% เพราะตัวเลขนี้ไม่น้อย ดังนั้นจึงต้องรอดูว่ารัฐบาลมีมาตรการอะไรออกมา

ที่ผ่านมาการให้เงินแก่กลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุคนละ 10,000 บาท เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม แต่ในภาพรวมยังมองไม่เห็นความชัดเจน หากมองไปถึงเศรษฐกิจของโลกก็จะมีผลต่อไทยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาทั้งในเรื่องของภาษี สงครามการค้าต่าง ๆ แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผล

กระทบมากมายหรือเป็นเป้าหมายโดยตรง แต่หากยังใช้นโยบายในแบบของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ทำให้สหรัฐมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นก็จะส่งผลดีโดยรวมทั้งหมด

ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้มีมองว่ายังมีสัญญาณอะไรชัดเจน ที่ทำให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น หรือเติบโตอย่างหวือหวา หากจะเติบโตก็ยังมีขยับได้ขึ้นเล็กน้อย ส่วนปัจจัยลบที่ยังส่งผลต่อยอดขายรถยนต์นั้นก็ยังเป็นหนี้เสีย ที่ทำให้การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ยังมีความเข้มงวด เนื่องจากเป็นมาตรการที่ป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะหนี้เสียที่อาจเพิ่มสูงขึ้นได้อีก

ส่วนที่จะขอให้รัฐได้ออกมาตรการอะไรมาเพื่อกระตุ้นนั้น คงต้องรอดู หากทำแรงไปผลกระทบในอนาคตก็จะรุนแรงเช่นเดียวกับโครงการรถคันแรก ที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้ ดังนั้นหากจะช่วยเหลือให้ประกันกับประกัน และกระตุ้นความต้องการที่แท้จริง เช่น บริษัทที่ซื้อรถเพื่อไปประกอบธุรกิจก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น เชื่อว่าจะเห็นผลตอบรับในทิศทางที่ดี แต่ไม่ได้คาดหวังว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ต้องเติบโตได้มากกว่าปีที่ผ่านมาอัตราเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ 550,000-600,000 คัน

ยากไม่ต่างจากปีก่อน

“ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ระบุว่า เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ปีนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากไม่ต่างจากปีก่อน จาก 3 เรื่องที่เป็นอุปสรรค คือ หนี้ครัวเรือนสูง อุปทานล้น โดยเฉพาะกลุ่มบ้านเดี่ยวทุกระดับราคา และความเชื่อมั่นต่ำ เพราะสถาบันการเงินปล่อยกู้ยาก ประชาชนมีความระมัดระวังในการจะซื้อ ขณะที่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มเข้ามาอีก โดยเฉพาะตลาดแนวราบ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 2-3 ปี กว่าจะกลับไปในช่วงที่ขายได้ปกติ ขณะ

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2568



การเตรียมการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของประเทศคู่ค้า



การเร่งรัดการลงทุนภาคเอกชนให้กลับมาขยายตัว



การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เม็ดเงินรายจ่ายภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว



การสร้างการรับรู้มาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและภาคธุรกิจ



การขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เดียวกันก็มีความผันผวนจากนโยบายของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งมีทั้งโอกาสและอุปสรรคที่ต้องติดตาม ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการปรับตัวอย่างมาก มีธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยง

ทั้งนี้ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมทบทวนผ่อนคลายนโยบายกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (แอลทีวี) สำหรับการซื้อบ้านสัญญาที่ 2-3 นั้น เห็นด้วยอย่างยิ่ง และสนับสนุนอย่างมาก ซึ่งหาก ธปท. มีการผ่อนคลายนโยบายแอลทีวีก็จะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมาก เพราะวันนี้เห็นแล้วว่าความเข้มงวดของแอลทีวีมีเพื่อป้องกันการเก็งกำไร แต่วันนี้การเก็งกำไรได้หมดไปจากตลาดแล้ว โดยพฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อบ้านหลังที่ 1 แล้วที่มีความต้องการหลังที่ 2 หลังที่ 3 เพิ่มนั้น อาจจะเป็นการซื้อให้ลูกหรือเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงาน

นอกจากนี้อยากให้มีหลายมาตรการเกิดขึ้น แต่มี 3 เรื่องที่สำคัญที่สุด คือ ต้องมีการกระตุ้นกำลังซื้อ ด้วยการลดค่าธรรมเนียมโอน ค่าจดจำนอง รวมถึงการให้สิทธิบุคคลธรรมดา นำค่าก่อสร้างบ้านลดหย่อนภาษี ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมา กำหนดเพดานของบ้านราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งในปี 2568 ควรมีการกระตุ้นอย่างมาก และไม่ควรจำกัดราคา 7 ล้านบาท ต้องเปิดให้ทุกระดับราคา รวมทั้งควรสนับสนุนเรื่องของกองทุนเงินจากสถาบันการเงินซึ่งจะทำให้ประชาชนมีโอกาสกู้ได้มากขึ้น และดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยตรง แต่เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ณัฐพงศ์ ยังบอกไว้ด้วยว่า ขณะนี้ต้องยอมรับว่าปัจจุบันประเทศไทยต้องการเงินจากต่างประเทศเข้ามา และการที่นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา ก็จำเป็นต้องมีที่อยู่และที่ทำงาน อสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินทุนจากต่างประเทศเข้ามา โดยตัวเลขที่เหมาะสมในการให้สิทธิประโยชน์กับต่างชาตินั้นต้องมากกว่า 30 ปีขึ้นไป

ส.อ.ก. ชีววิถีหลุดพ้น

“อิสระ รัตนดิถ ฅ ภูเก็ด” รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่า เศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวต่ำมากแค่ 1-2% มาหลายปีแล้ว เราแทบไม่ได้ฟื้นตัวมากนักตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เติบโตต่ำสุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยติดต่อกับดักเดิม ๆ ขาดการปรับตัว ขาดความกล้าหาญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก ทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

เศรษฐกิจสามารถดีกว่านี้ได้อีกมาก

ทั้งนี้สิ่งที่ภาคเอกชนอยากเสนอให้ภาครัฐมีนโยบายในการผลักดันเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวตามศักยภาพที่ควรจะเป็น เริ่มจากการบริโภค การหามาตรการลดภาระหนี้ ค่าครองชีพ ของประชาชน และเอกชน ด้วยนโยบายดอกเบี้ยที่เหมาะสม การเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อีกทั้งลดการผูกขาด ส่งเสริมตลาดแข่งขันเสรีในประเทศ ของทุกสินค้า และการบริการ ย้ำต้องเลิกประชานิยม

“สิ่งสำคัญไม่ควรแก้ปัญหา ด้วยการผลักภาระให้เอกชน เช่น นโยบายประชานิยม ด้วยนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ ที่ควรให้เป็นกลไกตามกรรมกรไตรภาคี ที่ปราศจากการแทรกแซง ควรเร่งนโยบายการเพิ่มรายได้ตามทักษะฝีมือแรงงาน ด้วยการเร่งอัปสเกล ีรสีกลที่ จะสร้างความยั่งยืนทั้งระบบ รวมทั้งการส่งเสริมการบริโภค สินค้า หรือบริการของผลิตในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในประเทศ แทนการมุ่งซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูก จาก การนำเข้า ที่จะทำลายผู้ผลิตในประเทศในที่สุด”

ส่วนการลงทุน ควรเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม หรือบริการที่เป็นจุดแข็งของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตามหลักบีซีจี และมุ่งส่งออกผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแทนการส่งสินค้าเกษตรขั้นต้น ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า รวมทั้งเร่งการส่งเสริม การลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากจุดแข็งของเรา เช่น อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อทดแทนส่วนที่หายไปจากยานยนต์สันดาป โดยผลักดันนโยบายการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น เครื่องจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นต้น ที่สำคัญ ต้องผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คนไทย ไม่ใช่มาใช้ไทยแค่การสวมสิทธิ แปลงสัญชาติ เพื่อการส่งออกเท่านั้น

เน้นโครงสร้างพื้นฐาน

นอกจากนี้การใช้จ่ายของภาครัฐ ควรเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์ อุตสาหกรรมต้นน้ำเช่น ระบบน้ำ ให้ภาคเกษตร และรองรับอุตสาหกรรมปิซีจี ที่สำคัญเน้นส่งเสริมสินค้าผลิตในประเทศไทยมากกว่าสินค้านำเข้า และการใช้งบประมาณภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันต้องเพิ่มการส่งออก ลดการนำเข้า ควรหาตลาดใหม่ ๆ รวมทั้งการเจรจาเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เราควรส่งเสริมการส่งออกด้วยมาตรการค่าเงินบาทที่อ่อน เทียบกับคู่แข่ง ซึ่งเป็นข้อดีกับการท่องเที่ยวด้วย รวมทั้งลดอุปสรรค เช่น ขั้นตอน และค่าใช้จ่ายในการส่งออก ที่สำคัญควรลดการนำเข้าสินค้าที่สามารถผลิตในประเทศ รวมทั้งการลักลอบนำเข้าและการใช้ประโยชน์ในเขตปลอดอากรฟรีโซน ที่ทำลายอุตสาหกรรมใน

ประเทศ และควรเร่งการผลิตของในประเทศแทนการนำเข้า เช่น ส่งเสริมเชื้อเพลิงสะอาดจากภาคเกษตรให้แข่งขันได้

3 ปัจจัยชี้ชะตา

“ธนวรรธน์ พลวิชัย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ตัวเลขจีดีพีไทยปี 67 ที่สภาพัฒน์ประกาศถือว่าผดผาดเล็กน้อย โดยเติบโตเพียง 2.5% น้อยกว่าที่หลายฝ่ายมองไว้ที่ 2.6-2.7% โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปีโตเพียง 3.2% น้อยกว่าที่คาดไว้ 3.5-4% สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวได้ช้า สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี 68 ศสช.คาดการณ์เติบโตไว้ที่ 2.8% มีกรอบระหว่าง 2.3-3.3% ซึ่งมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ เพราะสำนักวิจัยต่าง ๆ ก็มองในลักษณะนั้น แต่จะเติบโตได้เกิน 3% หรือไม่นั้น ถือเป็นเรื่องที่ทำทายยาก ๆ ที่รัฐบาลต้องออกแรงเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ค่ากลางของ ศสช. ที่ 2.8% นั้นยังเป็นไปได้ภายใต้ 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยแรก ภาวะเศรษฐกิจโลกต้องไม่มีสงคราม การก้าวรุนแรงเกินรับไหว โดยเฉพาะกรณีของสหรัฐที่ยังคงใช้มาตรการทางการค้าระดับสินค้า เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม และยานยนต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับ 10% และไม่มีกรอบได้เพิ่มเติม แต่ต้องจับตาดูว่าหลังเดือน เม.ย. 68 สหรัฐจะมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตในระดับ 3% ปัจจัยที่สอง สถานการณ์สงครามต้องคลี่คลายลง โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงในตะวันออกกลาง เริ่มลดความตึงเครียด ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เศรษฐกิจโลกสามารถใช้น้ำมันมากขึ้น ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยสุดท้าย เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ ซึ่งขณะนี้ยังมีความเสี่ยง โดยเฉพาะหากมีการยุบสภาอาจส่งผลให้งบประมาณปี 69 ไม่สามารถใช้ได้ตามกำหนด ซึ่งอาจทำให้กระบวนการใช้งบประมาณล่าช้าไปอย่างน้อย 3 เดือน กระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากการเมืองมีเสถียรภาพไม่มีการยุบสภา เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสเติบโตถึง 3% ได้ แต่หากเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่ำกว่าคาดก็มีสูงมาก

ทั้งหมด!! เป็นเพียงความเห็นจากบรรดา “กูรู” เท่านั้น ซึ่งก็เชื่อว่าหลายแนวทางก็อยู่ในไปปีไหนที่รัฐบาลจะดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่า รัฐบาล “พอเล็ง” จะสามารถผ่านพ้นความท้าทายเหล่านี้ไปได้เพียงใด!!

กับเศรษฐกิจ